

# ชาวไร่อ้อยไม่ทันเม.ย. รถบรรทุกเกินน้ำหนักถูกยึดเพียบ

ชาวไร่อ้อยไม่ทัน เพิ่งเปิดหีบปี 2559/2560 อ้อยยังเข้าระบบน้อยกว่าปกติ 6-7 ล้านตัน เหตุรถบรรทุกอ้อยถูกยึด โทษบรรทุกเกินน้ำหนัก หวั่นหีบอ้อยยืดเยื้อ ยาวถึงหน้าฝน อาจเจออีกเต็งรถบรรทุกเข้าไร่อ้อยไม่ได้ ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายดิบกลับมาไต่ระดับสูงขึ้นสัปดาห์แรกหลังปีใหม่

แหล่งข่าวจากชาวไร่อ้อยเปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ฤดูกาลผลิตอ้อยและน้ำตาลปี 2559/2560 ที่เริ่มหีบอ้อยเข้ามาแล้วในช่วงเดือนตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบันพบว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลมีการเข้มงวดมากขึ้น โดยภาครัฐต้องการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดจากการบรรทุกอ้อยเกินน้ำหนักที่กฎหมายระบุบรรทุกอ้อยห้ามเกิน 25 ตันอ้อยต่อ 1 รถบรรทุก โดยมีการควบคุมความสูงไม่ให้อ้อยหล่นบนผิวถนนที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

จากปัญหาดังกล่าวจะทำให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบช้าลง และเกรงว่าจะทำให้หีบอ้อยไม่หมดทันตามฤดูกาลปี 2559/2560 ซึ่งตามภาวะปกติ



จะหีบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 พอเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนจะตัดอ้อยไม่ได้ และรถบรรทุกก็ไม่สามารถเข้าไปลำเลียงอ้อยในไร่อ้อยได้ อีกทั้งค่าความหวานของอ้อยก็จะค่อยๆ ลดลงจนได้ค่าความหวานต่ำ

สอดคล้องกับที่นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า นับจากที่เปิดหีบอ้อยจนถึงขณะนี้พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าระบบน้อยกว่าปกติราว

6-7 ล้านตัน โดยหีบอ้อยได้ไม่เต็มกำลังหีบ เนื่องจากมีรถบรรทุกจำนวนหนึ่งบรรทุกอ้อยเกินน้ำหนักหรือเกิน 25 ตันอ้อย จึงถูกยึดรถ คนขับติดคุก หรือถูกปรับตั้งแต่ 6-8 หมื่นบาท โทษหนักเบาแล้วแต่ปริมาณอ้อย หากหีบอ้อยไม่ทันภายในเดือนเมษายนนี้ ก็ต้องเลื่อนการหีบอ้อยออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม ก็มีโอกาสเสี่ยงอีก เพราะเข้าสู่ฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการหีบอ้อยมาก

ด้านนายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพอง จ.ขอนแก่น

กล่าวว่า ภาพรวมปริมาณอ้อยปี 2559/2560 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ผลผลิตน่าจะได้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมามาที่ 95-96 ล้านตันอ้อย ส่วนในปี 2560/2561 มั่นใจว่าปริมาณอ้อยจะทะลุ 100 ล้านตันอ้อย เนื่องจากเวลานี้ชาวนาหนานาไปปลูกอ้อยมากขึ้น เพราะมองว่า ได้ผลตอบแทนกลับมาดีกว่าราคาข้าว โดยมีการคาดการณ์กันว่า ราคาอ้อย ในช่วง 1-2 ปีนี้ไม่น่าจะได้ราคาต่ำกว่า 1,000 บาทต่อตันอ้อย โดยราคาอ้อยเบื้องต้นปี 2559/2560 อยู่ที่ 1,050 บาทต่อตันอ้อย คำนวณจากค่าความหวานที่ 10 ซีซีเอส

นายสุรัตน์ ธาดาขวสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกก่อนปีใหม่ราคาอ่อนตัวลงมาที่ 19 เซ็นต์ต่อปอนด์ หลังปีใหม่สัปดาห์แรกราคาได้ระดับขึ้นไปที่ 20-21 เซ็นต์ต่อปอนด์ โดยมีสาเหตุมาจากที่กองทุนต่างๆ และนักเก็งกำไรกลับมาซื้อตัวน้ำตาลอีกครั้ง หลังจากที่เคยประเมินว่าผลผลิตอ้อยและน้ำตาลในอินเดียจะลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ปี 2559/2560 คาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลจำนวน 22.52-23 ล้านตันน้ำตาล อีกทั้งค่าเงินเรียลของบราซิลแข็งค่าขึ้นมา โดยล่าสุดค่าเงินเรียลอยู่ที่ 3.2 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้รายงานผลผลิตอ้อยของบราซิลช่วงวันที่ 1-15 ธันวาคมปีที่ผ่านมา มีปริมาณอ้อยที่ตัดได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ เพราะฝนตกหนัก